

พระบรมราชโองการ

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ณ หอประชุมราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราช

วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘

ข้าพเจ้ามีความยินดี ที่มาร่วมในงานพิธีประสาทปริญญาและอนุปริญญาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
ในวันนี้

ตามรายงานของนายกรรมการ ปรากฏว่า ในปีนี้ได้มีผู้สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาและอนุปริญญาเป็น
จำนวนมาก นับว่ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการอบรม ให้การศึกษาผลิตผู้มีวิชาชีพสาขาต่างๆ ของการ
ประกอบโรคศิลปะ เพื่อไปทำการป้องกันและบำบัดโรคช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ประชาชนมากขึ้นอีก นับว่าเป็น
ประโยชน์อย่างมากแก่ประเทศชาติ ข้าพเจ้าขอขอบใจกรรมการ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายที่
ได้ตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่เป็นผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา

สำหรับปีนี้จะเห็นได้ว่า ได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารของมหาวิทยาลัยตามความจำเป็นสำหรับการ
ศึกษาขึ้นหลายอาคาร โดยใช้เงินในงบประมาณประจำปี ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยที่รัฐบาลได้สนับสนุนช่วย
เหลือแก่สถานการศึกษาแห่งนี้ กับขอขอบใจผู้มีจิตศรัทธาอุทิศเงินให้เป็นทุน เพื่อส่งเสริมการศึกษา และช่วย
เหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งองค์การต่างประเทศที่ได้ให้อุปการะต่างๆ โดยทั่วกัน

ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้แจ้งวัตถุประสงค์ของทุนที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์นี้ ก็โดย
ปรารถนาที่จะอุดหนุนแก่กุลแก่คนไทยที่ได้ศึกษาวิชาสำเร็จจากมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เป็นอย่างดีปีละหนึ่งคน
ให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพิ่มเติมในต่างประเทศเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อจะได้
มาช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ประชาชนต่อไป

บัณฑิตใหม่และผู้ที่ได้รับอนุปริญญาในวันนี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอชมเชยที่ได้พยายามศึกษา
มาจนสำเร็จ พร้อมทั้งจะไปประกอบอาชีพต่างๆ ขอให้ทุกคนจงรำลึกถึงอุดมคติของวิชาชีพที่มุ่งหวังจะบำบัดทุกข์ส่งเสริม
ความสุขแก่ประชาชนเหนือสิ่งอื่นใด และรักษามรรยาทของการประกอบอาชีพโดยเคร่งครัด จนหมั่นฝึกฝน
ตนเองให้ทันสมัยในวิทยาการประกอบโรคศิลปะอยู่เสมอ ถ้าทุกคนปฏิบัติเช่นนี้ได้จะเป็นการเชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัย
นี้และวิชาชีพของตนตลอดไป

ในที่สุด ขออำนาจคุณพระรัตนตรัยจงดลบันดาลให้กรรมการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษา
ใหม่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ตลอดจนบรรดาผู้มีจิตศรัทธาให้ทุนและอุปกรณ์การศึกษาแก่มหาวิทยาลัยนี้
ประสบความสำเร็จความสุขความเจริญทั่วกัน